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V/þingskjal 561-mál 447

Skrifstofa Alþingis 
Atvinnuveganefnd

Ágætu nefndarmenn í atvinnuveganefnd, ég sendi hér með ykkur óumbeðið 
umsögn um þingskjal 561-mál 447 sem er frumvarp til laga um breytingar á 
lögum um stjórn fiskveiða,(stærðarmörk krókaaflamarksbáta, strandveiðar). 
Mín umsögn varðandi Stærðarmörk krókaaflamarksbáta 1. Gr. er að þeir 
ættu að skrást sem 15 metrar í stað 15 brúttótonn og þá er þetta mál úr 
sögunni að færa báta á milli kerfa og kæmi líka í veg fyrir að menn sé með 
skrýtna báta í laginu til að halda þeim undir einhverjum mörkum , ég mæli 
með að hafa þetta einfalt 15 metra x xx metra á breidd. (eins og í Noregi).

Strandveiði hlutinn 2.gr er í mikil framför miða við núverandi kerfi en ég mæli 
með því að þetta verði sameinað Þingskjali 227- mál 219 og setti inn sem við 
bót í það frumvarp.
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